

Số: 414/KH-UBND

Long Khánh, ngày 19 tháng 3 năm 2024

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 trên địa bàn thành phố Long Khánh.

Căn cứ Văn bản số 1792/STNMT-TNN, KS ngày 05/3/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024;

Căn cứ Chương trình và Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2024 trên địa bàn thành phố Long Khánh; UBND thành phố Long Khánh xây dựng Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 trên địa bàn thành phố Long Khánh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

- Hưởng ứng “Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2024”, với chủ đề: “Nước cho hòa bình”, chủ đề năm nay tập trung vào vai trò quan trọng của tài nguyên nước đối với sự ổn định và thịnh vượng của thế giới. Khi nguồn nước bị khan hiếm hoặc ô nhiễm, khi mọi người không có khả năng tiếp cận nước an toàn hoặc không được tiếp cận nước một cách bình đẳng, căng thẳng có thể gia tăng giữa những cộng đồng và các quốc gia. Theo báo cáo của Ủy ban về Nước của Liên Hợp Quốc (UN-Water), hiện có hơn 3 tỷ người trên toàn thế giới phụ thuộc vào nguồn nước xuyên biên giới. Trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu và dân số toàn cầu tăng lên như hiện nay, chúng ta phải đoàn kết để bảo vệ và bảo tồn nguồn tài nguyên quý giá này. Bằng cách cùng nhau hành động để cân bằng quyền con người và nhu cầu của mọi người về nước, nước có thể là động lực ổn định và là chất xúc tác cho sự phát triển bền vững hôm nay và mai sau.

- Hưởng ứng “Ngày Khí tượng thế giới 23 tháng 3 năm 2024”, với chủ đề “Khí tượng thủy văn tiên phong ứng phó biến đổi khí hậu”. Qua đó, có thể thấy những nỗ lực dự báo, cảnh báo sớm và chủ động hành động vì khí hậu là vấn đề toàn cầu nhằm tăng cường khả năng phục hồi và ứng phó rủi ro thiên tai, đẩy mạnh giảm phát thải khí nhà kính góp phần giải quyết khủng hoảng khí hậu; đồng thời tiếp tục tăng cường năng lực, nhận thức của đội ngũ cán bộ các cấp, tuyên truyền nâng cao hiểu biết cho cộng đồng nhằm chủ động các biện

pháp phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động vào lúc 20h30 ngày 23 tháng 3 với chủ đề “**Giảm dấu chân Carbon - Hướng tới Net Zero**”. Thông điệp này nhấn mạnh vai trò quan trọng trong hành trình hướng tới Net Zero, đồng thời kêu gọi các quốc gia cùng hướng tới một nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững trong đó áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên, mở rộng các hành lang đa dạng sinh học, các khu bảo tồn; giảm thiểu phát thải; chuyển đổi năng lượng tái tạo trong các lĩnh vực; đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ nhằm giảm áp lực lên môi trường tự nhiên. Đây cũng là dịp để Việt Nam thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự nỗ lực của mình tại Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp quốc lần thứ 28 (COP28) để cùng với thế giới hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

- Thực hiện công tác tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị và cộng đồng về nội dung và ý nghĩa của Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của tài nguyên nước, thu hút sự quan tâm của cộng đồng đến những thay đổi của khí hậu, những tác động của biến đổi khí hậu đến tương lai của thế giới, thực hiện tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; tái sử dụng và tái chế chất thải, hạn chế phát sinh rác thải nhựa, bảo vệ động vật hoang dã,...

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân, đặc biệt là giới trẻ cùng chung tay hành động bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước,... với các hoạt động cụ thể như sau:

1. Phát động chiến dịch khơi thông dòng chảy, phong trào không lấn chiếm suối, hồ; ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải dọc các tuyến đường giao thông, các khu vực công cộng, khu dân cư tập trung; trồng cây xanh để bảo vệ nguồn nước, đặc biệt tuyên truyền ý thức sử dụng nước tiết kiệm nhằm hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2024; Qua đó, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các hoạt động bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên nước. *(Lựa chọn, sử dụng các khẩu hiệu tuyên truyền, truyền thông tại Phụ lục kèm theo tại Văn bản số 1221/BTNMT-TTTT ngày 28/02/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).*

2. Tuyên truyền, phổ biến Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15; quy hoạch tài nguyên nước quốc gia và các quy hoạch tổng hợp lưu vực sông; nhất là việc thực hiện các biện pháp tích trữ nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả;

xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, dự án nhằm tăng cường bảo vệ, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước, phù hợp chức năng nhiệm vụ được giao.

3. Treo băng rôn, pano, áp phích với các khẩu hiệu tuyên truyền liên quan đến chủ đề hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 tại các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, khu dân cư tập trung.

4. Tuyên truyền phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của tài nguyên nước cũng như áp lực ngày càng lớn tới tài nguyên nước; hướng đến việc thu gom, xử lý an toàn và tái sử dụng nước thải sinh hoạt để phục vụ một số hoạt động khác như: tưới cây, rửa xe, rửa sân,....

5. Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kêu gọi sự quan tâm của các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo cộng đồng về tầm quan trọng của công tác khí tượng thủy văn trong việc chủ động dự báo, cảnh báo sớm, kịp thời với độ tin cậy cao, hỗ trợ tích cực, hiệu quả giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời truyền thông về thực hiện lối sống xanh, lành mạnh, nâng cao ý thức trách nhiệm người dân, cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, nói không với việc tiêu thụ, sử dụng động vật hoang dã trái phép. Các cơ sở giáo dục, trường học xây dựng các tiết học giáo dục môi trường, tổ chức các hoạt động ngoại khoá, phát động phong trào thi đua hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2024, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024. Tổng kết và ghi lại hình ảnh, videoclips các hoạt động hưởng ứng; đăng tải trên các phương tiện mạng xã hội (Đăng tải kèm hashtag: #NgayNuocthegioi2024#NgayKhituongthegioi2024#GioTraidat2024#B TNMT).

6. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng tổ chức hoạt động “Tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết” từ 20h30 đến 21h30 ngày 30 tháng 3 năm 2024 (Thứ Bảy); duy trì thường xuyên, liên tục thói quen sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm gắn với bảo tồn tài nguyên năng lượng từ sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, giao thông vận tải, sản xuất nông ngư nghiệp cho đến tiêu thụ tại hộ gia đình nhằm cân bằng giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới mục tiêu chuyển đổi tối đa sang năng lượng tái tạo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã triển khai tổ chức các hoạt động thiết thực.

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và thể thao thành phố tuyên truyền trên website thành phố, loa phát thanh thành phố, thực hiện thông tin lưu động tại những nơi công cộng trên địa bàn thành phố; treo băng rôn tuyên truyền, với khẩu hiệu liên quan đến chủ đề Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 trên các tuyến đường chính và nơi đông người qua lại.

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng và trang bị các băng rôn tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 để tuyên truyền đến tất cả các trường học trên địa bàn thành phố.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố:

Hướng dẫn UBND các phường, xã treo băng rôn hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 trên các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, khu dân cư tập trung.

3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố:

Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND các phường, xã thực hiện thông tin lưu động tại những nơi công cộng trên địa bàn thành phố về nội dung và ý nghĩa của Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024.

Thường xuyên phát thanh tuyên truyền và đăng tải lên website thành phố về vai trò, tầm quan trọng của việc sử dụng tiết kiệm, tái sử dụng, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước và các nguồn năng lượng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên nước.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 đến các trường học trên địa bàn thành phố nhằm nâng cao nhận thức của các thầy cô giáo và các em học sinh trong công tác bảo vệ môi trường tại địa phương. Đồng thời, chỉ đạo Hiệu trưởng các trường học tổ chức dọn vệ sinh môi trường trước, trong và xung quanh trường học.

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường phân bổ băng rôn tuyên truyền và hướng dẫn các trường học trên địa bàn thành phố tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024.

5. UBND các phường, xã:

Xây dựng Kế hoạch và triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới như: ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn dân cư, khơi thông dòng chảy, nạo vét ao hồ, kênh mương, hệ thống thoát nước;... treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu và phát thanh tuyên truyền nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường.

6. Các cơ quan, đơn vị, Công an và Ban chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2023, cụ thể:

Treo biểu ngữ, băng rôn, pano, áp phích để tuyên truyền cho toàn thể cán bộ, công nhân viên chức trong đơn vị về nội dung và ý nghĩa của Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024. Đồng thời, tổ chức các hoạt động tổng dọn vệ sinh môi trường trước, trong và xung quanh trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị.

7. Đề nghị UBND TP. HCM thành phố và các đoàn thể thành phố:

Căn cứ vào nội dung Chương trình phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 đến các cơ sở, đơn vị trực thuộc trên địa bàn thành phố.

8. Đề nghị Liên đoàn lao động thành phố:

Hướng dẫn các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp đóng chân trên địa bàn thành phố thực hiện các băng rôn hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024. Bố trí thời gian thích hợp tổ chức cho công nhân đơn vị mình tổng dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải trong đơn vị; chủ động đầu tư và vận hành thường xuyên các hệ thống xử lý nước thải đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường; tuyên truyền ý thức sử dụng nước tiết kiệm.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

Thời gian tổ chức phát động các hoạt động hưởng ứng: *Từ ngày 20/3/2024 đến ngày 05/4/2024.*

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Kinh phí thực hiện: từ nguồn sự nghiệp môi trường năm 2024 của Phòng Tài nguyên và Môi trường và nguồn kinh phí của các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 trên địa bàn thành phố Long Khánh. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã lập kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện; kết quả thực hiện báo cáo về UBND thành phố (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) **trước ngày 08/4/2024** để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận:

- Sở TN và MT;
- Phòng TNN, KS - Sở TNMT;
- Phòng MT - Sở TNMT;
- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND thành phố;
- CT, các PCT.UBND thành phố;
- UBMTTQVN và các đoàn thể thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các phường, xã;
- Các HTX, THT, HKD VSMT;
- Chánh, Phó VP;
- Lưu: VT, TH (NN).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đào Đại Giang